

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

วัน เดือน ปี 6 ต.ค. 2560

หน้า 5

เรื่อง ไบโอดีเซลบี10

‘ปาล์มบอร์ด’ ส่งศึกษาใช้ไบโอดีเซลบี10

กรุงเทพธุรกิจ ● ปาล์มบอร์ด ส่งพลังงานพาณิชย์ อุตสาหกรรม ศึกษาความเหมาะสมเพิ่มการใช้น้ำมันปาล์มภาคขนส่ง ดันใช้ไบโอดีเซลบี10 หลังสต็อกน้ำมันปาล์มแตะ 4 แสนตัน ชี้ยังไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการแทรกแซง แม้ราคาปาล์มดิบลดลงเหลือ 3 บาทต่อกก.

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่าที่ประชุมฯ ได้รับทราบปริมาณสต็อกปาล์ม น้ำมันดิบ (CPO) ของประเทศ ปัจจุบันมีประมาณ 435,601 ตันซีพีโอ เพิ่มขึ้นจากในระดับปกติที่มีอยู่ประมาณ 2 แสนตันซีพีโอเพิ่มขึ้น 7.18% จากเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา

โดยที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพลังงาน ไปหาแนวทางรองรับปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยแนวทาง

หนึ่งที่มีการหารือก็คืออาจเพิ่มสัดส่วนเปอร์เซ็นต์น้ำมันไบโอดีเซล (บี100) ในน้ำมันดีเซลจากปัจจุบันที่มีการผสมอยู่ในสัดส่วน 7% เป็น 10% หรือเปลี่ยนจากน้ำมันไบโอดีเซลบี 7 เป็นบี 10

ทั้งนี้ที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการสต็อกน้ำมันปาล์มให้ยืดหยุ่น โดยช่วงใดที่มีปริมาณปาล์มน้อยอาจจะใช้สูตรน้ำมันไบโอดีเซลบี 5

ขณะที่ช่วงใดที่มีปริมาณผลผลิตปาล์มมากอาจใช้สูตรน้ำมันสูตรไบโอดีเซลบี 10 โดยกระทรวงพลังงาน รายงานว่าได้ศึกษาเรื่องดังกล่าวอยู่ซึ่งปัจจุบันการผสมน้ำมันไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล 7% สามารถช่วยลดซับปริมาณน้ำมันปาล์มออกจากระบบได้เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงาน ระบุว่า การปรับเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์น้ำมันไบโอดีเซลทำให้ต้นทุนของในการบริหารจัดการสูงขึ้น ซึ่งจะต้องมีการศึกษาความเหมาะสมร่วมกับหน่วยงานต่างๆต่อไป

ปัจจุบันราคาผลปาล์มดิบอยู่ที่

ประมาณกิโลกรัมละ 3 บาท ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) อยู่ที่ 22.11 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ซึ่งระดับราคาในขณะนี้ เป็นไปตามกลไกตลาดและใกล้เคียงกับประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย

ซึ่งขณะนี้ยังไม่จำเป็นที่จะต้องมีการแทรกแซงราคาแต่อย่างใด ทั้งนี้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มเริ่มมีความเข้าใจตรงกันว่าราคาปาล์มปัจจุบันขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลผลิตด้วยซึ่งหากสามารถพัฒนาพันธุ์ให้มีเปอร์เซ็นต์ปาล์มน้ำมันมากขึ้นก็จะทำให้ได้ราคาผลผลิตดีขึ้นด้วย

โดยปัจจุบันอัตราเปอร์เซ็นต์การให้น้ำมันของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 17.45% โดยมีเป้าหมายที่พัฒนาอัตราการให้น้ำมันของผลปาล์มเป็น 23% ภายในปี 2579 โดยทุกๆ 1% ที่เกษตรกรสามารถเพิ่มสัดส่วนการให้น้ำมันปาล์มได้จะทำให้ได้ราคาเพิ่มขึ้นอีก 30 สตางค์ต่อกก. ซึ่งหากสามารถเพิ่มสัดส่วนเปอร์เซ็นต์การให้น้ำมันให้อยู่ที่ระดับ 20% จะทำให้เกษตรกรได้รายได้เพิ่มอีก 1 บาทต่อกก. หรือประมาณ 3,000 บาทต่อไร่